

แผนระดับที่ ๓ : การพัฒนาการเมือง ภายใต้แผนย่อยที่ ๑ : แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
 โดยคณะที่ ๑ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ

แผนระดับที่ ๑ (๒)	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ : ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข หน่วยรับผิดชอบ กอ.รมน. และ กท. ●				
แผนระดับที่ ๒ (๖)	เป้าหมายย่อยของแผนย่อย : ๓. การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพของรัฐบาลจากการประเมินของ ธนาकारโลก หน่วยรับผิดชอบ : สคช. ●				
	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๑) การเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๒) การให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๓) การเสริมสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง/จิตสาธารณะ ให้แก่นักการเมืองสมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๔) การกำหนดมาตรการขั้นตอน วิธีการ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับงานทางการเมืองอย่างเข้มข้นจริงจัง	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๕) การผลักดันการเป็นสถาบันของพรรคการเมืองให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการออกระเบียบ/ข้อบังคับ
แผนระดับที่ ๓ : แผนปฏิบัติการ	แผน : แผนการพัฒนาทางการเมือง หน่วยรับผิดชอบ : สมช. ●				
ด้าน....	ตัวชี้วัด : ตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง				
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	ปี๖๒	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้าและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้าและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้าและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้าและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	ปี๖๓
	ปี๖๔
	ปี๖๕

การแบ่งมอบ : ● แบ่งมอบตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ● แบ่งมอบตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ● แบ่งมอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 ● แบ่งมอบเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ

หมายเหตุ : การระบุชื่อโครงการให้ระบุ (หน่วยงานเจ้าภาพระดับกรม หรือกระทรวง) และส่งกลับมายัง สมช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ทาง email : nscpopl@hotmail.com